

ปีที่ 21 ฉบับที่ 1101 วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2551

■ กิตติยาณีย์ สมหมาย

การประกาศตัวของมหาวิทยาลัย หาดใหญ่ ที่ต้องการเป็นมหาวิทยาลัย แกวหน้าในภูมิภาคมาพร้อมกับการเปิดตัว “University Plaza” แหล่งเรียนรู้วิถีใหม่ครบวงจรที่รวมเอาทั้งวิชาการและบันเทิงไว้ด้วยกัน ด้วยงบประมาณกว่า 100 ล้านบาท และการจับมือกับอเนกแบบเพื่อเป็นหลักสูตรอินเตอร์ รับนักศึกษต่างชาติ

นับจากการก่อตั้งวิทยาเขตเมืองหาดใหญ่ ปี พ.ศ. 2540 และเพียงเวลาไม่กี่ปี (พ.ศ.2546) ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยใหญ่ จนวันนี้กว่า 10 ปี มหาวิทยาลัยมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง **นายประนิต ดิษยะศริน** ผู้รับใบอนุญาตก่อตั้งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้เปิดตัววิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน อย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2551 ที่ผ่านมก โดยเป็นความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (แอนบซี) ในการร่วมพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ

วิทยาลัยแห่งนี้ จะริเริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา 2551 จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาศิลปคดีและและการพิทักษ์ สาขากฎหมาย ภาษาจีนธุรกิจ และเปิดสอนเป็นหลักสูตรสองภาษา และสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และล่าสุดกำลังจะเปิดตัวโครงการ “ยู-พลาซ่า” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีใหม่ที่จะเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากร นักศึกษา และชุมชนในท้องถิ่น

รศ.ดร.วัน เดชพิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่นั้นถือว่ามียุทธศาสตร์เติบโตที่เร็วมาก เราสามารถก้าวมาถึงจุดนี้ได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามการเปิดวิทยาลัยนานาชาติจะเป็นทางเลือกให้กับเด็กและผู้ปกครอง โดยค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรใช้เงินประมาณ 200,000 บาท ขณะที่หากไปเรียนที่ต่างประเทศหรือกรุงเทพฯ อาจจะต้องใช้ถึง 500,000 บาท

หลักสูตรของเราจะเน้นในเรื่องของธุรกิจ เรื่องของคอมพิวเตอร์ เราต้องการพัฒนาเด็กให้มีความสามารถทางด้านนี้โดยเฉพาะ โดยเราหวังว่าจะเป็นทางเลือกให้กับเด็กในภาคใต้ รวมทั้งตอนเหนือของมาเลเซียและหลายๆ ประเทศ “ขณะนี้เรามีนักศึกษาสมัครเข้ามาเรียนแล้วจำนวน 10 คน และเพิ่งทราบว่านักศึกษามีคุณสมบัติมาจากประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียและจีนซึ่งในนี้เราตั้งเป้าว่าจะรับห้องละ 30 คน”

อย่างไรก็ตาม เรามีนโยบายไรโซโซว์ในมกเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และ จีน ถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่มากและส่วนหนึ่งคือเป็นกลุ่ม

ม.หาดใหญ่ทุ่ม 100 ล้าน เปิด ‘ยู-พลาซ่า’ บริการวิชาการ-บันเทิง



วัน เดชพิชัย

นักท้องถิ่นที่รู้จักหาดใหญ่เรามากก็ว่าจะสามารถดึงดูดจากประเทศเหล่านี้ให้มาศึกษาในหาดใหญ่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีความร่วมมือกับหลายๆมหาวิทยาลัยในมาเลเซีย เช่นมหาวิทยาลัยอูตตระหรือมหาวิทยาลัยปีนัง ส่วนในจีน ก็มีเซนต์ MOU กับ Yunnan Normal University Liuzhou City Vocation College

ภราดา ดร.บุญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่าเราให้การต้อนรับและความร่วมมือที่ดีแก่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ในทุกเรื่องเพื่อให้มหาวิทยาลัย

ก้าวสู่ความเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักสูตร การแลกเปลี่ยนอาจารย์และเปลี่ยนนักศึกษา การพัฒนาบุคลากร

“เรื่องหลักสูตรไม่ได้หมายความว่าหลักสูตรในแต่ละสถาบันเขาจะเอกลักษณ์ของเขาเองซึ่งเราก็ต้องวางหลักสูตรของเราตรงไหนบ้างที่มันจะทำให้ดีขึ้น มีคุณภาพ มันมีความกว้างความลึกของท้องถิ่น การพัฒนาหลักสูตรอย่างมาคงต้องมีความรู้เฉยๆมันต้องพัฒนาศักยภาพของเด็ก”

นายวิหิต ดิษยะศริน สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวถึงตัวโครงการ “ยูนิเวอร์ซิตีพลาซ่า” หรือ ยู-พลาซ่า (University Plaza) ว่าเราต้องการทำเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีใหม่ที่จะเอื้ออำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากร นักศึกษาและชุมชนในท้องถิ่นและน่าพูดได้ว่านี่เป็นยู-พลาซ่าแห่งแรกของประเทศไทยที่เป็นศูนย์บริการวิชาการและเรียนรู้ด้านบันเทิงที่ครบวงจรด้วยพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตร เราได้เปิดให้บริการเมื่อ

ต้นแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม 2550 ที่ผ่านมก “โครงการนี้เราลงทุนไปในเดือนต้น 50 ล้านบาทแต่เนื่องจากความต้องการที่เราต้องการให้ครบวงจรจริงๆ และทางผู้บริหารพอใจกับแบบที่สถาปนิกของจีเอ็มดีได้ออกแบบมาได้ดีมากจึงเพิ่มในส่วนของสตูดิโอเข้ามวงเงินจึงขยายต่อจนถึงกว่า 100 ล้านบาทแล้ว ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายน 2551”

ยู-พลาซ่า ให้บริการเป็น 4 โซน คือ ได้แก่โซนพลาซ่าประกอบด้วยศูนย์หนังสือ ศูนย์อาหารและที่สำคัญพื้นที่สำหรับให้นักศึกษาเข้าทำธุรกิจขนาดเล็กเพื่อฝึกความพร้อมก่อนเข้าสู่ชีวิตของการทำงานอย่างเต็มรูปแบบ และ Exhibition Zone เพื่อจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ Educational Service Zone ซึ่งมีหน่วยบริการทางวิชาการต่างๆ เช่นบ้านแม่เพชรธุรกิจ ศูนย์ภาษา และ classrooms and studio ประกอบด้วยห้องเรียน และสตูดิโอทางนิเทศศาสตร์

นอกจากนี้ยังมีห้องประชุมขนาดเล็ก และขนาดกลาง เพื่อให้บริการ มีความจุตั้งแต่ 60-100 คน ห้องคอมพิวเตอร์ และสถาน

บริการศูนย์บริการวิชาการ หรือ SOS เราให้บริการนักศึกษาตั้งแต่สมัครเข้าเรียน เลือกสาขาวิชา ให้ค่าปรึกษาจนกระทั่งจบการศึกษา

